

Số: /BC-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Thông báo số 847/TB-HĐND ngày 05/6/2024 của HĐND thành phố Lạng Sơn về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các Báo cáo 707/BC-HĐND ngày 01/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 753/BC-HĐND ngày 18/01/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố đã tổng hợp và đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết **31** nội dung kiến nghị (*trước kỳ họp có 11 nội dung; sau kỳ họp có 20 nội dung*).

Đến thời điểm báo cáo UBND thành phố đã giải quyết xong **14** nội dung (*chiếm 45,16%*), đang giải quyết **17** nội dung (*chiếm 54,84%*). Kết quả giải quyết cụ thể từng nội dung kiến nghị như sau:

I. Đối với nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số nội dung kiến nghị: **11** nội dung.
- Tổng số nội dung kiến nghị đã giải quyết xong: **04** nội dung (*Có Phụ lục 01 kèm theo*).
- Tổng số nội dung kiến nghị đang giải quyết: **07** nội dung, cụ thể như sau:

(1) Ông Nguyễn Xung Kỳ - Cử tri khối 2, phường Hoàng Văn Thụ (02 nội dung):

- *Hiện nay trên địa bàn khối 2, có đoạn đường Minh Khai từ Bắc Sơn đến Bà Triệu, từ năm 2006 nhà nước đã có kế hoạch để cải tạo và mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện, không biết lý do vì sao? Đề nghị trả lời rõ cho Nhân dân biết chủ trương thực hiện dự án và sớm đầu tư để đảm bảo ATGT và tiện cho Nhân dân đi lại.*

Việc cải tạo chỉnh trang các tuyến đường, nhất là các khu vực trung tâm nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, thay đổi bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp đang được UBND thành phố quan tâm. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tuyến cần được đầu tư nâng cấp nên cần phải ưu tiên đầu tư các dự án cấp thiết, cấp bách. Trong giai đoạn tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đầu tư đoạn đường Minh Khai từ Bắc Sơn đến Bà Triệu khi điều kiện cho phép.

- Công tác cấp giấy chứng nhận và gắn biển số nhà trên địa bàn trong thời gian qua đã triển khai thực hiện trên một số tuyến đường, đề nghị cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Hiện nay cơ bản số nhà trên địa bàn thành phố đã được quan tâm thực hiện theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD, ngày 08/3/2006. Tuy nhiên, còn một số ngõ và một số ít số nhà trên các tuyến đường còn có sự sai lệch do thống kê chưa đầy đủ. UBND thành phố đã có chỉ đạo các phường, xã và cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát chỉnh sửa, cấp bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới.

(2) Ông Hà Văn Cửu - Cử tri khối 1+2, phường Đông Kinh:

- Dự án đường Bà Triệu thực hiện cho đến nay đã gần 30 năm, đoạn vỉa hè thuộc khối 1+2 từ ngã tư Phai Vệ đến ngã tư Lý Thái Tổ, một bên vỉa hè thuộc khối 4 đã được bồi thường một bên vỉa hè thuộc khối 1+2 vẫn chưa được bồi thường, cho đến nay đoạn đường đó vẫn chưa có vỉa hè, mong các cấp kiến nghị lên trên xem xét để sớm có vỉa hè đồng bộ.

Do nguồn lực có hạn, trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tuyến cần được đầu tư nâng cấp nên cần phải ưu tiên đầu tư các dự án cấp thiết, cấp bách. Trong giai đoạn tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu xem xét phương án triển khai trong giai đoạn tới khi điều kiện cho phép.

(3) Ông Trình Báo Chí - Cử tri tổ 4 khối 3, phường Đông Kinh:

- Đoạn đường Chu Văn An có 4 trường học trên địa bàn phường Đông Kinh rất chật hẹp, có mấy trường cùng chung một con đường, giờ cao điểm rất ách tắc có lúc va chạm gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông... Mong các đồng chí đại biểu có ý kiến lên cấp trên để dự án mở rộng đường sớm được thực hiện.

Thực hiện Thông báo số 227/TB-UBND, ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Hiện nay, UBND thành phố đang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lập phương án thiết kế dự án Cải tạo, mở rộng đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Lý Thái Tổ) trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo quy định.

Trong thời gian chưa triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị xem xét cấm 10 biển báo (biển báo cấm dừng, đỗ xe; biển báo trẻ em; biển báo cấm ô tô theo giờ; biển báo cấm quay đầu xe); camera phạt nguội để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

(4) Bà Hoàng Thị Hà - Cử tri thôn Bản Viễn, xã Hoàng Đồng:

- Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quan tâm nâng cấp tuyến đường Nguyễn Phi Khanh (đoạn từ đường đôi Khu đô thị NHD I đến đường Ba Sơn) do hiện nay đã bị xuống cấp, Nhân dân đi lại khó khăn.

Hiện nay, UBND thành phố đang quan tâm triển khai nhiều dự án cải tạo chỉnh trang các tuyến đường, nhất là các khu vực trung tâm nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp; Đường Nguyễn Phi Khanh đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến khu đô thị Nam Hoàng Đồng I trước đây đã được đầu tư mặt đường bằng bê tông, nhưng hiện nay đã xuống cấp; vừa qua thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên

môn khảo sát, xây dựng phương án cải tạo nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, bên cạnh đó trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tuyến đường, vỉa hè đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư nâng cấp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân cần ưu tiên đầu tư.

Thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư tuyến đường Nguyễn Phi Khanh (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng - Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I đến đường Ba Sơn) khi điều kiện cho phép.

(5) Bà Hoàng Thị Bích - Cử tri thôn Co Mãn, xã Mai Pha:

- Gia đình ông Đinh Văn Duyên bị ảnh hưởng bởi dự án Đường đối ngoại Công an tỉnh, hiện nay nhà của gia đình ông thấp hơn mặt Đường. Mỗi khi mưa thì bị ngập úng làm cho gà, vịt chết, đồ đạc ẩm ướt. Đề nghị làm đường thoát nước để các hộ gia đình không bị ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Ngày 11/7/2022, UBND xã Mai Pha đã ban hành Báo cáo số 189/BC-UBND về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Đinh Văn Duyên, trú tại thôn Co Mãn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; tại báo cáo cho biết qua kiểm tra thực tế cho thấy gia đình ông Đinh Văn Duyên nằm liền kề khu vực đang thực hiện hạng mục đường đối ngoại thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn. Khu vực này từ trước không có công thoát nước, các hộ dân đều thoát nước tự nhiên ra cánh đồng phía sau nhà...; trong thời gian thi công dự án đơn vị thi công đã hỗ trợ đào rãnh phía sau nhà ông để đảm bảo tiêu thoát nước, hiện nay cơ bản không còn ngập úng xảy ra. Hiện nay UBND thành phố đã giao chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khơi dòng chảy đảm bảo thoát nước cho các hộ tại này và nghiên cứu phương án thoát nước lâu dài cho khu vực.

(6) Bà Dương Thị Thanh Thủy - Cử tri khối 5, phường Hoàng Văn Thụ:

- Công tác dọn vệ sinh tại các nhà vệ sinh công cộng phục vụ phố đi bộ (đặc biệt là nhà vệ sinh tại bờ hồ Phai Loạn) chưa được quan tâm gây mất VSMT. Đề nghị xem xét giải quyết.

UBND thành phố đã bố trí nhà vệ sinh công cộng tại Nhà Văn hóa khối 1, phường Hoàng Văn Thụ nhưng hiện tại do không gần khu vực bán hàng ăn uống nên ít người sử dụng. UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương bàn giao đưa vào sử dụng Công viên Hồ Phai Loạn, trong đó có khu nhà vệ sinh để sử dụng phục vụ nhân dân tham gia Phố đi bộ và Công viên.

2. Đối với nội dung kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số nội dung kiến nghị: **20** nội dung.
 - Tổng số nội dung kiến nghị đã giải quyết xong: **10** nội dung (Có phụ lục 02 kèm theo).

- Tổng số nội dung kiến nghị đang giải quyết: **10** nội dung, cụ thể như sau:

(1) Bà Lương Thị Loan - Cử tri thôn Co Mãn, xã Mai Pha (02 nội dung):

- Dự án xây dựng trụ sở Công tình thi công 02 cống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng với các thửa đất xung quanh. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng ngập úng nếu mưa lớn kéo dài. Đề nghị xem xét xử lý.

Hạng mục dự án hiện nay vẫn đang được Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố triển khai thi công. UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố xem xét giải quyết.

- Gia đình có thửa đất ảnh hưởng dự án Công an tỉnh, các hộ cùng thửa đất đã được nhận tiền đền bù, gia đình bà chưa được mời nhận tiền đền bù nhưng dự án đã thực hiện vào phân đất của gia đình.

Ngày 12/1/2024 gia đình có đơn chưa được kiểm đếm. Do trong nội dung đơn không ghi rõ thuộc tờ bản đồ nào ngày 27/2/2024 tổ công tác làm việc với gia đình (gia đình cung cấp giấy tờ mua bán đất ruộng ngày 20/12/2006 không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 04/3/2024 tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm với gia đình bà Lương Thị Loan bị thu hồi 22,1m² thuộc thửa 87.1, tờ bản đồ 56 loại đất Lúa.

Nguồn gốc giấy tờ: Phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lúa số H 02637 ngày 27/7/2006 mang tên ông Lương Văn Thơ.

Ngày 28/3/2024 Hội đồng BT,HT&TĐC dự án họp và kết luận: Căn cứ giấy tờ mua bán đất ruộng giữa bà Loan và ông Thơ không bảo đảm theo quy định. Căn cứ khoản 1 điều 75 Luật đất đai năm 2013, bồi thường 22,1m² thuộc thửa 87.1, tờ bản đồ 56 loại đất Lúa cho ông Lương Văn Thơ (do ông Thơ đã được cấp giấy chứng nhận).

Ngày 05/6/2024 UBND thành phố ban hành Thông báo số 620/TB-UBND kết luận cuộc họp thông qua phương án BT, HT và TĐC và giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án trong đó có hộ bà Lương Thị Loan. Giao UBND xã Mai Pha chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan mời gia đình ông Lương Văn Thơ để tuyên truyền triển khai cơ chế chính sách thực hiện dự án và vận động ông Thơ thực hiện đo đạc kiểm đếm theo quy định.

(2) Ông Vi Tuấn Khanh - Cử tri khối 3, phường Tam Thanh:

- Dự án Công viên Hồ Phai Loạn đã hoàn thiện nhân dân rất phấn khởi. Tuy nhiên công tác vệ sinh môi trường vẫn chưa đảm bảo như nước hồ bẩn, rác thải chưa có thùng rác và đã có 02 nhà vệ sinh tại công viên nhưng không thấy đưa vào sử dụng và quản lý công tác VSMT. Đề nghị thành phố quan tâm giải quyết.

Theo thiết kế được duyệt dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn có hạng mục bố trí 02 nhà vệ sinh bán ngầm và lắp đặt thùng rác quanh công viên để phục vụ nhu cầu thu gom rác thải và vệ sinh công cộng của khách du lịch và người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng hằng ngày tại công viên. Tuy nhiên, do dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn đang được thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để kiểm tra công tác nghiệm thu nên các hạng mục trên cũng như Dự án chưa được bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa

vào sử dụng dự kiến sẽ hoàn thành trong đầu Quý III/2024. Sau khi Dự án được bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành khai thác sử dụng để thực hiện duy trì vận hành đối với hạng mục nhà vệ sinh và thu gom rác thải thường xuyên nhằm đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường của Công viên.

(3) Ông Trình Báo Chí - Cử tri khối 3, phường Đông Kinh:

- Đề nghị Thành phố đặt biển cấm đỗ ô tô ở đường Chu Văn An đoạn qua các trường học vì xe ô tô thường xuyên đỗ thành dãy gây ách tắc giao thông; hiện nay đặt biển cấm quay đầu xe tại ngã tư đường Phai Vệ - Chu Văn An không còn hợp lý, vì đường nhỏ hẹp không đi lại được vào giờ đưa đón học sinh.

Trên đoạn tuyến đường này đã được xem xét cấm 10 biển báo (biển báo cấm dừng, đỗ xe; biển báo trẻ em; biển báo cấm ô tô theo giờ; biển báo cấm quay đầu xe); camera phạt nguội. Thực hiện Thông báo số 227/TB-UBND, ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Hiện nay, UBND thành phố đang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lập phương án thiết kế dự án Cải tạo, mở rộng đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Lý Thái Tổ).

(4) Ông Phí Văn Bình - Cử tri khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng:

- Đề nghị tỉnh, thành phố xem xét cho làm hệ thống thoát nước thải dọc vỉa hè bên số chẵn từ ngã 3 đường Trần Hưng Đạo và Đèo Giang đến cầu Ba Toa để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Hiện nay, UBND thành phố đang quan tâm triển khai nhiều dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè và thoát nước nhất là các khu vực trung tâm nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, bên cạnh đó trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tuyến đường, vỉa hè, cống thoát nước... chưa được đầu tư nâng cấp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường, trong đó sẽ xem xét đoạn vỉa hè bên số chẵn từ ngã 3 đường Trần Hưng Đạo và Đèo Giang đến cầu Ba Toa khi điều kiện cho phép.

(5) Ông Hoàng Văn Át - Cử tri khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng (02 nội dung):

- Hiện nay có cây lát trên khu đất Công an tỉnh (khu vực nhà tạm giữ xe thuộc khối Trần Quang Khải 2) vươn ra đất các hộ dân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm cắt tỉa

Cây xanh được trồng trong khuôn viên khu nhà tạm giữ xe của Công an tỉnh (thuộc khối Trần Quang Khải 2) do Công an tỉnh trực tiếp quản lý, là tài sản của Công an tỉnh. UBND thành phố đã có ý kiến với lãnh đạo Công an tỉnh để cắt tỉa cây xanh theo quy định.

- Năm 2022 dự án giảm tải lưới điện có kiểm đếm và chặt 3 cây lát của gia đình nhưng đến nay gia đình chưa nhận được kinh phí bồi thường. Đề nghị các cấp quan tâm xem xét, giải quyết.

Việc ông nêu ý kiến đơn vị kiểm đếm, chặt hạ cây nhưng không rõ đơn vị nào thực hiện kiểm đếm, chặt hạ. Đề nghị ông cung cấp bổ sung hoặc có thể liên lạc trực tiếp với Điện lực thành phố Lạng Sơn để xem xét giải quyết.

(6) Ông Phạm Văn Cảnh - Cử tri khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng:

- Đề nghị cơ quan chức năng lắp biển chỉ dẫn đường ngõ đi vào phía sau Bệnh viện Y học cổ truyền (cũ) để đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày của Nhân dân trong khu vực.

Hiện UBND thành phố đang giao các đơn vị rà soát, tổng hợp thông kê số ngõ gắn biển nhưng sai tên, ngõ chưa được gắn biển, ngõ hư hỏng biển để triển khai bổ sung hoặc thay thế. Dự kiến xong trước tháng 9/2024.

(7) Ông Trần Văn Hoan - Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng (02 nội dung):

- Đoạn đường sắt cắt ngang từ đường Trần Đăng Ninh đi vào khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, trường Cao đẳng nghề Việt Đức không có rào chắn, biển cảnh báo thì cắm ở xa, bị mờ, rất nguy hiểm khi người dân đi qua.

Vị trí này đang là một phần lõi vào của khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, khu dân cư xóm Khòn Pịt xã Hoàng Đồng và là lõi vào chính của trường nghề Việt Đức. Lối đi này nằm trong danh sách các đường ngang sẽ được triển khai đầu tư theo Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, do có vướng mắc về nguồn vốn, thủ tục đầu tư... nên dự án chưa được triển khai.

Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và tham mưu bổ sung các biện pháp cảnh báo nhằm đảm bảo ATGT cho người, phương tiện qua lại vị trí này.

- Ban Quản lý khu đô thị Nam Hoàng Đồng I cắt điện chiếu sáng các tuyến đường trong khu, chỉ cấp điện vào tối thứ 6, thứ 7; gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Ban Quản lý khu đô thị Nam Hoàng Đồng I làm rào chắn một số tuyến đường bằng lưới B40, tôn gây khuất tầm nhìn, gương cầu lồi lắp cảnh báo bị hỏng gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại.

Do Dự án vẫn đang trong thời gian thi công và chủ đầu tư trực tiếp quản lý vận hành các hoạt động trong phạm vi dự án. UBND thành phố đã đề nghị chủ đầu tư xem xét bật, tắt xen kẽ chiếu sáng trong khu đô thị, tháo dỡ rào chắn, sửa chữa gương cầu lồi tại một số tuyến đường để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tham gia giao thông.

(8) Ông Lý Văn Tăng - thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc:

- Đường DH99 đã được lắp đặt đường điện chiếu sáng, nhưng còn 01 đoạn hiện nay chưa được quan tâm đầu tư (Đoạn đầu ngõ từ UBND xã cũ rẽ vào, vì vậy đoạn đường này hay xảy ra hiện tượng đổ trộm rác thải sinh hoạt và rác thải rắn vật liệu xây dựng). Đề nghị các cấp quan tâm xem xét đầu tư lắp điện thấp sáng và camera an ninh đoạn đường này, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn 2 thôn.

Đây là đoạn đầu tuyến đường ĐH.99B, khu vực này đã được khảo sát, xem xét nhưng do có rất ít hộ dân sinh sống nên chưa thực hiện đầu tư điện chiếu sáng. Việc đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng UBND thành phố chỉ đạo UBND xã, Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố trân trọng báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XXI;
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, CVVP;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh